



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 577
Chủ nhật
Ngày 20 - 1 - 2019

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang cư trú tại Thái Bình

(Xem tin trang 8)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ảnh: THÀNH TÂM

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẠNH PHÚC, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Thăm, chúc tết Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao quà cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Điôxin.

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho công nhân viên chức lao động

Sáng ngày 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cùng các doanh nghiệp đã trao quà tết cho 230 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 200 suất của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi suất trị giá 482.000 đồng; 30 suất của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, mỗi suất 300.000 đồng và 5kg gạo. Việc tổ chức chương trình

(Xem tiếp trang 8)

NGUYỄN CƯỜNG

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến thăm, tặng quà và chúc tết Hội Nạn nhân chất độc da cam (CDDC)/Điôxin tỉnh và 10 suất quà cho nạn nhân nặng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi CDDC/Điôxin. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân CDDC/Điôxin tỉnh cũng trao 8 suất quà cho nạn nhân đang tẩy độc tại trung tâm tẩy độc.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội nạn nhân CDDC/Điôxin trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CDDC thời gian qua; đồng thời, chia sẻ những khó khăn nạn nhân CDDC đang gặp phải. Nhấn mạnh việc chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ và giải quyết chính sách

cho nạn nhân CDDC là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân và các cấp hội nạn nhân CDDC/Điôxin cần quan tâm, nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CDDC để cuộc sống của họ vui bớt khó khăn. Nạn nhân CDDC tiếp tục cố gắng vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang tới cán bộ, hội viên các cấp hội nạn nhân CDDC/Điôxin và nạn nhân CDDC trong tỉnh.

Trước đó, đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tình, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

NHU HOÀNG

Công tác xã hội - cầu nối yêu thương



Trang 5

Ánh vàng Bạch Lãng



Trang 6

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

Vượt khó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

■ PHẠM HUNG
(thực hiện)

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, năm 2018, giá trị sản xuất của ngành Xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp đáng kể vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu phát triển của ngành tăng cao so với trung bình của cả nước như chỉ tiêu về tỷ lệ phủ kín quy hoạch, nhà ở, nước sạch, xử lý rác thải... Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng trong năm 2019, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phóng viên: Năm 2018 đã khép lại, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Hoàng Văn Thành: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn các năm trước. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm 2018, ngành Xây dựng đã quán triệt sâu sắc tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về xu hướng chung phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch của ngành Xây dựng năm 2018. Bên cạnh đó, ngành Xây dựng cũng đã kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ trì; Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Xây dựng đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, giá trị sản xuất của ngành Xây dựng theo giá hiện hành ước đạt 25.126 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2017, chiếm 30% tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp - xây dựng của tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 19%. Tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch chung đạt 100%. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26m² sàn/người. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước

tập trung đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ước đạt 100% ở đô thị và 95% tại khu vực nông thôn (tăng 10% so năm 2017)...

Phóng viên: Thưa đồng chí, để làm tốt công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, ngành Xây dựng đã có những giải pháp gì?

Đồng chí Hoàng Văn Thành: Hiện nay, mạng lưới đô thị trong tỉnh đã và đang được mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế - xã hội. Công tác lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng từng bước được quan tâm, chú trọng. Đây chính là cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý trật tự đô thị và nông thôn, thu hút các dự án đầu tư góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Sở Xây dựng và các

phòng chức năng của huyện đã thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng trăm đồ án và giới thiệu địa điểm quy hoạch. Nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện như: Quy hoạch chung Thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch khu kinh tế Thái Bình; điều chỉnh quy hoạch mở rộng các thị trấn: Tiên Hải, Diêm Điền, Vũ Thư, Vũ Quý, Thái Ninh; quy hoạch các khu công nghiệp Thụy Trường, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp; điều chỉnh công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh và hàng chục cụm công nghiệp, khu đô thị khác. Công tác quy hoạch được tập trung đẩy mạnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo việc làm cho trên 150.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Về phát



Sản xuất gạch tuynel tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đồng Năm.

triển đô thị, tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tính đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 04/7/2016. Trong đó đã hoàn thành nâng cấp thị trấn Diêm Điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; đang tiếp tục lập quy hoạch, tập trung đầu tư, mở rộng từng bước hoàn thiện các tiêu chí để Thành phố Thái Bình lên đô thị loại I; các thị trấn Tiên Hải, Vũ Thư đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và nâng cấp xã Đông Phong, Thăng Long (Đông Hưng) lên đô thị loại V...

Phóng viên: Năm 2019 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bên cạnh những yếu tố thuận lợi sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Xin đồng chí cho biết một số chỉ tiêu, kế hoạch của ngành Xây dựng trong năm 2019 và những năm tiếp theo?

Đồng chí Hoàng Văn Thành: Năm 2019, Sở Xây dựng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ tốt thời cơ, tập trung vào khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, đổi mới một số hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu giá trị sản xuất xây dựng đạt 27.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 21%; tỷ lệ quy hoạch phân khu đạt 65%; diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 26,7m² sàn/người; duy trì tỷ lệ 100% dân số được sử dụng nước sạch; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt 98%... Để đạt được những kết quả trên, Sở Xây dựng sẽ tập trung rà soát, tham mưu giúp UBND tỉnh thể chế kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; hoàn thành chất lượng các đề án, dự án của ngành theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục cùng với các doanh nghiệp, tập đoàn nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các dự án phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hướng dẫn thực hiện triệt để việc thu gom rác thải ở các khu dân cư về khu rác thải tập trung để xử lý, khuyến khích xử lý rác thải bằng công nghệ không chôn lấp theo chính sách hỗ trợ hiện hành của tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tăng cường công tác thanh tra xây dựng; rà soát, đề xuất ban hành kịp thời các định mức, đơn giá, chỉ số giá; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong xây dựng cơ bản...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



Thành phố Thái Bình nhìn từ trên cao.

Xuân trên những vùng quê nông thôn mới

■ QUỲNH LƯU

Một mùa xuân mới lại về. Ở các vùng quê nông thôn mới Vũ Thư, không khí như rạo rực, hân hoan hơn bởi bà con được vui tết, đón xuân trong điều kiện đủ đầy, ấm áp, làng quê khang trang, sạch sẽ.



Xây dựng cánh đồng lớn giúp người dân xã Song An tăng hiệu quả sản xuất.

Về xã Minh Quang (Vũ Thư) vào một ngày giáp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là diện mạo nông thôn đẹp, khang trang với những con đường bê tông phẳng phiu, rộng rãi, hai bên đường những ngôi nhà cao tầng san sát và không ít biệt thự xinh xắn mới mọc lên. Trong niềm vui, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Mạnh chia sẻ: Có được kết quả này là cả một quá trình lâu dài, dựng xây, vun đắp của các thế hệ cán bộ, nhân dân Minh Quang. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo ra một bước đột phá, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo quê hương. Tranh thủ tối đa lợi thế địa bàn nằm ở khu vực trung tâm huyện, Minh Quang tập trung đầu tư phát triển sản xuất, nhất là thương mại, dịch vụ để nâng cao đời sống nhân dân, nhất là huy động nguồn lực để xây dựng NTM từ đầu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, nếu các địa phương khác rất khó khăn thì Minh Quang khá "thong thả" để về đích NTM năm 2014. Xác định về đích chưa phải là điểm dừng, từ năm 2014 đến nay, xã tiếp tục quan tâm, đầu tư đồng bộ nâng cao chất lượng hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình công cộng từ xã đến thôn. Đến nay, Minh Quang tự đánh giá đã đạt 9/11 tiêu chí NTM nâng cao, chỉ còn tiêu chí số 6 về sản xuất và 2 tiêu mục trong tiêu chí số 10 về môi trường. Ông Nguyễn Hữu Mạnh cho biết thêm: Không đợi khi tỉnh, huyện có chủ trương xây dựng xã NTM nâng cao địa phương mới thực hiện mà Minh Quang luôn nỗ lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Ông Phạm Duy Tuyên, Trưởng thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang cho biết: Huyền Sỹ là thôn loại 1 với hơn 600 hộ và trên 2.000 nhân khẩu. Đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn thôn đã được cứng hóa, đạt tiêu chí NTM. Thậm chí nhiều tuyến đường, xã hỗ trợ kinh phí, bà con đóng góp đã mở rộng mặt đường so



Xã Minh Quang (Vũ Thư) hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.



Người dân xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) phát triển nghề truyền thống.

với yêu cầu, nhờ đó các phương tiện giao thông lớn như ô tô có thể vào tận ngõ, tận nhà. Mặc dù đã có sân thể thao theo tiêu chí NTM nhưng vừa qua thôn Huyền Sỹ vẫn huy động nhân dân ủng hộ hơn 50 triệu đồng để xây dựng 1 sân bóng đá giúp

các em thiếu niên, nhi đồng của thôn có điều kiện tốt hơn tham gia hoạt động thể thao lành mạnh. Hiện thôn đang tiếp tục xây dựng hệ thống máng cứng nội đồng nhằm phục vụ sản xuất hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Ky, người dân thôn Huyền Sỹ

cho biết: Thu nhập từ trồng cây rau màu giúp bà con nâng cao đời sống. Ngoài ra, lớp thanh niên lao động tại doanh nghiệp có nguồn thu nhập trung bình từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập khá nên năm nay bà con trong thôn có điều kiện sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón tết rất rôm rả.

Cùng với Minh Quang, đến nay, huyện Vũ Thư có 20 xã khác đã về đích NTM, ngoài ra có 3 xã đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM năm 2018 là Tam Quang, Hồng Lý, Đồng Thanh. Trong các địa phương đã về đích NTM, huyện phấn đấu có 3 xã Minh Quang, Nguyễn Xá, Song An đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và đạt NTM kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: 3 xã được huyện lựa chọn để tiên phong thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu là những địa phương khá mạnh trong phong trào xây dựng NTM. Việc các địa phương thực hiện thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn là tiền đề để các xã khác triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện. UBND huyện triển khai các văn bản của tỉnh về tiêu chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 để các xã đối chiếu thực hiện. Đối với 3 xã tiên phong thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện chỉ đạo rà soát thực trạng các tiêu chí, trên cơ sở đó có giải pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt. Qua đánh giá ban đầu, các xã Minh Quang, Nguyễn Xá, Song An đã đạt phần lớn các tiêu chí trong 11 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiêu chí, tiểu mục cần nguồn kinh phí đầu tư khá lớn để thực hiện. Huyện và các địa phương sẽ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các mục tiêu này.

Ông Phạm Đắc Công, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Song An cho biết: Cái khó nhất để thực hiện NTM nâng cao vẫn là nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng. Ngoài nguồn kinh phí từ đầu giá đất, Song An vẫn tiếp tục huy động sự đóng góp, ủng hộ cả vật chất và tinh thần của nhân dân và con em quê hương để thực hiện thành công các tiêu chí NTM nâng cao. Trong niềm vui phấn khởi là cơ bản hoàn thành trả nợ gần 17 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, dịp tết năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Song An đón năm mới hân hoan hơn. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tới đây, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, người dân các địa phương ở Vũ Thư nỗ lực để những xuân sau diện mạo quê hương khang trang hơn, đời sống bà con ấm áp, đủ đầy hơn.

10 kết quả nổi bật CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018

■ NGUYỄN VĂN BÁI

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2018, quán triệt chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Dưới đây là 10 kết quả nổi bật theo thống kê của ngành trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

1. Hơn 33.000 lao động được tạo việc làm mới

Thực hiện chương trình việc làm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 33.540 người (đạt 101,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ), trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 24.580 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 5.660 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 3.300 người. Thu nhập của người lao động ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần được bảo đảm.



Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng 2,5% so với năm 2017

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng nghề, 7 trường trung cấp nghề, 10 trung tâm dạy nghề và 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, ngoài ra còn có các cơ sở khác tham gia dạy nghề. Năm 2018, các đơn vị đã chủ động xây dựng đề án phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế đến năm 2025. Trong năm, các đơn vị đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 34.700 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50% (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 2,5% so với năm 2017).



Đào tạo nghề may tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình.

3. Giải quyết cơ bản hồ sơ người có công còn tồn đọng

Theo kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, toàn tỉnh có 1.342 trường hợp đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng. Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh cơ bản giải quyết xong hồ sơ người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

4. Hỗ trợ 15.498 hộ người có công xây mới nhà ở

Thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các phòng liên quan tập trung thực hiện tốt việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu tổng hợp từ các huyện, thành phố, tổng số hộ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh cần sửa chữa, xây mới nhà ở là 25.830 hộ. Đến nay, đã hỗ trợ 15.498 hộ xây mới nhà ở (đạt 60%).

5. Giải quyết tốt các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành quy trình rà soát, thực chứng tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến làm cơ sở giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Việc rà soát, thực chứng được thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng với chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Việc xử lý, đình chỉ chính sách các đối tượng hưởng không đúng quy định đã bảo đảm công bằng, khách quan, thận trọng, chính xác, ổn định tình hình chính trị tại các địa phương.

6. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, năm 2018, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 21.361 hộ, đạt tỷ lệ 3,35% (giảm 0,66% so với năm 2017 - đạt chỉ tiêu Nghị quyết HDND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 đề ra là giảm từ 0,5% trở lên); tổng số hộ cận nghèo là 20.151 hộ, đạt tỷ lệ 3,16% (giảm 0,25% so với năm 2017).

7. Hệ thống trợ giúp xã hội hoạt động hiệu quả

Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020, việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện được thực hiện từ năm 2017 bảo đảm chính xác, nhanh gọn,



Khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Đông Hưng.

hiệu quả. Đến nay, qua thống kê, hàng tháng chi trả trợ cấp xã hội cho 110.055 đối tượng bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ bưu điện. Việc chi trả trợ cấp bảo đảm kịp thời, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật.

8. Triển khai nhiều mô hình trợ giúp trẻ em

Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018; triển khai mô hình cung cấp kết nối dịch vụ trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Triển khai 4 mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; toàn tỉnh có 88,8% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

9. Sáp nhập một số đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở đã tham mưu xây dựng 3 đề án sáp nhập các đơn vị, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, đơn vị cai nghiện ma túy và các trường nghề. Đến nay đã ra mắt Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công. Việc sáp nhập một số đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động

10. Chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực

Trong năm, Sở đã chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành ở 3 cấp, trong đó: cấp tỉnh tăng từ 93 lên 128 thủ tục; cấp huyện giảm từ 52 xuống còn 33 thủ tục; cấp xã giảm từ 67 thủ tục xuống còn 19 thủ tục. Công khai thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, giảm 50% thời gian trong quá trình thực hiện.



Truyền thông phòng, tránh xâm hại trẻ em cho học sinh THCS huyện Kiến Xương.

Ảnh trong trang: NGUYỄN CƯỜNG

Công tác xã hội - cầu nối yêu thương

■ HÀ DUNG

Có những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh, người nhà làm đơn xin về, chấp nhận nguy hiểm tính mạng hoặc bị tàn phế suốt đời nhưng nhờ hoạt động công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện kết nối với những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm mang yêu thương đến giúp đỡ mà họ được chữa bệnh kịp thời.

Ở xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, nhiều người vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện hy hữu về 1 người dân trong xã bị tai nạn nặng, tưởng không thể qua khỏi song được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cứu sống. Đó là anh Trần Văn Toán ở thôn Hòa. Anh Toán tham gia xây dựng nhà, không may bị ngã từ giàn giáo trên cao xuống đất dẫn đến bị dập phổi, gãy xương đòn vai và xương sườn. Do tình trạng nặng ngàn cân treo sợi tóc, mọi người tưởng không thể qua khỏi đã tính đến phương án lo hậu sự. Song anh Toán vẫn được các bác sĩ kiên trì cấp cứu. Do mất máu quá nhiều, bệnh viện lại xa trung tâm, lượng máu cấp cứu không đủ, khi đó Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân đã phát huy vai trò CTXH trong bệnh viện, tích cực kêu gọi mọi người hiến máu để góp phần giúp anh Toán qua cơn nguy kịch. Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều người, kể cả các nhân viên y tế đã trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân. Cuối cùng, sau 6 giờ cấp cứu liên tục và truyền gần 2 lít máu, anh Toán đã được cứu sống trước sự biết ơn, cảm phục của gia đình và nhiều người dân.

Gần đây, tháng 11/2018, cháu Phạm Văn Anh, 13 tuổi, ở xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư bị tai nạn cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán chấn thương cả hai chân và chấn thương cột sống. Do nhà nghèo, chỉ có 2 mẹ con, gia đình không thể lo được kinh phí vài chục triệu đồng chữa bệnh cho Văn Anh nên đã làm đơn xin cho con ra viện. Như vậy đồng nghĩa với việc Văn Anh không được chữa bệnh, nguy cơ trở thành người tàn phế suốt đời, mất cả tương lai tươi sáng phía trước. Chị Trần Thị Ngoan, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh thương tâm của bệnh nhân Phạm Văn Anh từ Khoa Chấn thương thần kinh cột sống, chúng tôi đã kịp thời có mặt, chia sẻ khó khăn, động viên bệnh nhân và gia đình yên tâm cho Văn Anh ở lại bệnh viện chữa bệnh đồng thời cam kết bảo lãnh chi trả kinh phí. Sau đó chúng tôi lập tức kết nối, kêu gọi các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm và cộng đồng giúp đỡ, ủng hộ bệnh nhân bằng nhiều hình thức. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhiều tập thể, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và ủng hộ bệnh nhân Văn Anh tổng số tiền 65 triệu đồng, giúp bệnh nhân được chữa bệnh kịp thời và gia đình vượt qua tình trạng khó khăn, túng quẫn nhất.

Chị Nguyễn Thị Thanh là người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Gia đình tôi nghèo, neo người, lại ở Quỳnh Phụ xa thành phố. Khi con



Nhờ sự kết nối của bộ phận công tác xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã đến với các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Thái Bình để trao những món quà ý nghĩa.

ốm phải chuyển điều trị tại Bệnh viện Nhi thì rất lo lắng, lúng túng. Song may mắn được cán bộ làm CTXH ở Bệnh viện đón tiếp, hướng dẫn mọi thủ tục từ khám, nhập viện, chuyển khoa. Trong những ngày ở viện, cháu được hỗ trợ cháo ăn sáng, được tặng sữa, quần áo ấm miễn phí. Đặc biệt là được "Ông già Noel" thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân lễ Giáng sinh, cháu vui lắm nên cũng bớt đau đớn vì bệnh tật. Tôi được biết, các hoạt động từ thiện đó là kết quả của CTXH trong Bệnh viện. Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt đối với những người nghèo sống ở vùng nông thôn như chúng tôi.

Chị Đỗ Thanh Huyền đến từ Hà Nội là một nhà từ thiện thường tài trợ cho các hoạt động chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần cho biết: Trước đây, chúng tôi muốn làm từ thiện hỗ trợ người bệnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn song không biết bắt đầu từ đâu, liên hệ với ai cho hiệu quả. Song từ ngày các bệnh viện triển khai hoạt động CTXH và phát huy vai trò cầu nối giúp kết nối chúng tôi với người bệnh, tôi thấy hoạt động từ thiện của mình hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa hơn rất nhiều. Mong rằng các mô hình CTXH trong bệnh viện tiếp tục được nhân rộng, phát huy để có thêm nhiều hơn nữa yêu thương được kết nối, chia sẻ, để có nhiều hơn những người bệnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, điều trị.

Không chỉ là kết nối yêu thương trong việc hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn về tinh thần và vật chất, CTXH trong bệnh viện còn là cầu nối tạo dựng sự hài hòa giữa các mối quan hệ trong bệnh viện, hỗ trợ các nhân viên y tế giải quyết các

vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và khám chữa bệnh, từ đó đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Bác sĩ Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Xác định vai trò quan trọng của CTXH, từ năm 2016, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện thành lập phòng hoặc bộ phận CTXH và phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn các bệnh viện luôn quá tải bệnh nhân như hiện nay. Việc triển khai hoạt động CTXH vừa là yêu cầu vừa là bước phát triển mới trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các đơn vị cũng như toàn ngành. Đồng thời, là một trong những tiêu chí đánh giá việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên ngành Y tế. Vì vậy, tuy là yêu cầu mới, hoạt động mới song các bệnh viện đều đã nhận thức rõ tầm quan trọng của CTXH trong bệnh viện và triển khai nghiêm túc. Đến nay, hầu hết các bệnh viện đều đã có bộ phận CTXH hoạt động tích cực, hiệu quả. Nhiều nơi còn xây dựng mô hình hoạt động CTXH đổi mới, sáng tạo với nhiều kết quả nổi bật, điển hình như: tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ để vận động kinh phí xây dựng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo; phối hợp cùng các tổ chức từ thiện cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân; xây dựng tủ quần áo ấm tự chọn miễn phí; thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, truyền thông, hỗ trợ chính sách, tặng quà động viên bệnh nhân nghèo nhân dịp lễ, tết... Hoạt động CTXH thực sự là hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong bệnh viện, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh của ngành Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.



Qua hoạt động công tác xã hội, nhiều bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tặng quà nhân dịp lễ Giáng sinh.



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thăm, tặng áo ấm cho bệnh nhân phong tại Bệnh viện Da liễu.

Ánh vàng Bạch Lãng

■ QUANG VIÊN

Tương truyền, vào thế kỷ thứ IX, vùng đất hương Mãn Đế, hay còn gọi là Bạch Lãng (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư ngày nay) đã được nhà phong thủy Cao Biền nổi tiếng đời Đường (Trung Quốc) khi làm Thứ sử Giao Châu phát hiện mạch đất phát tích rồi ghi chép thành sách và tiên đoán vùng đất này sẽ “địa phát khôi khoa”. Nhưng phải đến thế kỷ thứ XV, mạch nguồn văn chương mới thực sự nổi trội và tỏa sáng. Sự linh ứng “địa phát” ở hương Mãn Đế đạt đỉnh cao của “khôi khoa” phải kể đến trường hợp hai anh em ruột họ Đỗ được dân gian lưu truyền là “lưỡng nhân huynh đệ đăng khoa”...



Phúc Thắng tự và từ Thượng là di chỉ Phật giáo của hương Mãn Đế xưa.

Theo các nguồn khảo luận, hương Mãn Đế xưa phân lớn thuộc phần đất của các xã Song Lãng, Hồng Lý, Hiệp Hòa, Minh Lãng (huyện Vũ Thư ngày nay). Ngày xưa, vùng đất này còn có tên Nôm là Giai Lãng. Trong sách “Địa ký Cao Biền” có ghi sự tiên đoán: “Ngũ mã đồng quân/Thất tinh ủng hậu/Chiếu Lãng, Ba Đậu/Địa phát khôi khoa”. Theo sách “Nam được thần hiệu” của Tuệ Tĩnh thì Ba Đậu chính là vị thuốc nam có tên gọi khác là Mãn Đế. Theo cách gọi chệch của Hán tự trong ghi chép của Cao Biền hương “Mãn Đế” cũng chính là “Ba Đậu” là một cách ghi chép đánh dấu địa danh đây thêm ý của nhà địa lý phong thủy này.

Trong tác phẩm “Vũ Trung tùy bút” của Phạm Đình Hồ (thế kỷ XVIII) có giai thoại về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn lúc đi sứ nhà Thanh, khi đến địa phận tỉnh Quảng Tây, quan đề đốc tỉnh này thân chinh ra đón tiếp. Vốn là học giả “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” lại biết tài trí của Lê Quý Đôn nên trong bữa tiệc đón tiếp sứ An Nam ông này liền quay sang hỏi Lê Quý Đôn: “Tiên sinh có thể cho biết Chiếu Lãng ở Nam quốc là vùng đất nào vậy?”. Bị hỏi bất ngờ, Lê Quý Đôn vẫn bình tĩnh ứng đối: “Xưa, Giao Châu lệ thuộc vào thiên triều, các nhà quyền uy của thượng quốc thường thay đổi địa danh, có vùng đất thay đổi vài ba lần tên gọi, bản quan cũng ghi hàng ngàn địa danh thay đổi!”. Câu trả lời mang tính ngoại giao của nhà bác học Lê Quý Đôn tuy xứng với danh xưng bác học và giữ thể diện quốc gia nhưng chưa đạt được sự hài lòng của đám quan lại Quảng Tây. Thực tế vùng đất Chiếu Lãng, Ba Đậu (nay là xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) đã được Cao Biền (vốn là nhà địa lý phong thủy nổi tiếng của Trung Hoa) được triều đình nhà Đường cử sang Giao Châu (thời điểm những năm 868 - 874) giữ chức đô hộ Tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ, sau

đổi thành Tiết độ sứ phát hiện, ghi chép thành sách và đem về Trung Quốc. Khi ở Giao Châu, Cao Biền rất tích cực “đi cơ sở” để nắm địa hình đất đai, cương vực nhằm phát hiện các huyệt vị phát đế, phát vương để trấn yểm triệt tiêu mầm đế vương mà chỉ để lại các huyệt vị phát tướng, phát khôi khoa. Cao Biền đã phát hiện ra vùng đất gọi là Chiếu Lãng, Ba Đậu (Mãn Đế) ở Giao Châu, mạch đất kỳ tú phát vương nhưng chủ ý chỉ để Giao Châu phát tướng và khôi khoa nên Cao Biền đã cho trấn yểm huyệt phát đế vương chỉ còn lại huyệt vị phát khôi khoa. Các văn bản ghi chép của Cao Biền khi gửi về “Bắc quốc” đều được triều đình Trung Hoa lưu giữ và theo dõi chặt chẽ. Sự linh ứng phát khôi khoa của vùng đất hương Mãn Đế theo tiên đoán của Cao Biền thực chất đã phát từ thế kỷ thứ V sau công nguyên, đến thế kỷ X mạch đất đã chuyển động và đến thế kỷ XI - XII bắt đầu phát khôi khoa nhưng cũng phải thế kỷ XV mới nở rộ đăng khoa. Sứ cũ chép sự xuất hiện “cặp bài trùng” hai anh em nhà họ Đỗ là Đỗ Lý Khiêm và Đỗ Oánh (Vinh) đều đỗ tiến sĩ trong khoa thi Hội nguyên tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Doan Khánh thứ 4 đời Lê Uy Mục (1508) là đỉnh cao của vùng đất phát khôi khoa Chiếu Lãng, Ba Đậu. Trước đó, tiến sĩ Đặng Nghiễm (năm sinh 1155, năm mất không rõ) người làng An Đế, hương Mãn Đế, Châu Hoàng (nay thuộc xã Hiệp Hòa) nổi tiếng thần đồng, ông đỗ Minh Kinh bác học và được bổ nhiệm làm quan triều Lý. Ông cũng là thầy dạy của nhiều bậc hiền tài. Sau này cháu nội của ông là Đặng Diễn được chọn vào học ở Ngự Diên. Năm 1231, Đặng Diễn giữ chức Ngự Diên bút thư trong phái đoàn vua Trần hành hương về Tức Mặc (Nam Định) bái yết tổ tông. Thái học sinh Đỗ Nguyên Chương cùng làng nhận tước vị Hạ thư lệnh của triều đình nhà Trần. Tiến sĩ Nguyễn Bảo

cùng hương đỗ tiến sĩ khoa thi Nhâm Thìn (1472) đời vua Lê Thánh Tông cách trung tâm Mãn Đế vài quãng đồng. Tác phẩm nổi tiếng của ông là “Hoàng Giang phong thổ thị môn sinh” nghĩa là vịnh phong thổ miền Hoàng Giang để chỉ bảo cho học trò còn lưu chính sử. Học trò của Nguyễn Bảo là Trần Cung Uyên người làng Ngoại Lãng (xã Song Lãng nay) đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn niên hiệu Hồng Đức (1496) đời vua Lê Thánh Tông, hai thầy trò cùng viết chung tập thơ “Châu Khê thi tập” nổi tiếng văn đàn... Ngoài ra, các triều đại sau đều có người đỗ đạt cao như: cha con tiến sĩ Doãn Khuê, Đệ nhị giáp tiến sĩ Đỗ Duy Đề (1817 - 1853)... Danh tướng lừng danh như Doãn Uẩn (1795 - 1849); văn thân yêu nước nổi tiếng như Đốc Phước (1829 - 1887), Doãn Vị (1855 - 1910)... Đặc biệt, hương Mãn Đế còn là nơi Phật pháp hoàng dương. Nhiều thiền sư nổi tiếng như Đỗ Pháp Thuận (915 - 990), Đỗ Đò (Đạo hiệu Đạt Mạn Thiền sư)... đã dốc công xây dựng Chiếu Lãng, Mãn Đế thành trung tâm Phật giáo lớn mạnh của nước ta bởi nhà Lý đạo Phật được coi là quốc giáo. Cách trị sở Phật giáo Mãn Đế (Phúc Thắng tự) khoảng một cánh đồng lớn là chùa Ông Lâu (Phúc Minh tự) nay thuộc xã Hiệp Hòa là nơi phối thờ Hoàng hậu của vua Lý Nam Đế (Lý Bí) Đỗ Thị Khương. Lân giờ cảo thơm, trong sách “Xã chí Vũ Lâm” ghi: Bồ Hải (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình nay) xưa là nơi tiêu nước của dòng Lãng Khê. Hương Mãn Đế còn có tên gọi khác là Lãng Xuyên hoặc Bạch Lãng. Dòng Bạch Lãng (sông Trà Lý) cũng chính là con đường thủy tốt nhất mà các nhà sư Ấn Độ khi cập địa bằng đường biển đã lưu lại ở Bồ Hải sau đó tiếp tục di chuyển bằng thuyền đến Chiếu Lãng, Mãn Đế hội ngộ với Thiền sư Đỗ Đò ở đây. Câu đối tối cổ còn lưu ở chùa Ngàn (nay thuộc phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) có ghi: “Lạc Đạo kiến già lam sắc tướng

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Thời Bắc thuộc, đất Bạch Lãng hương Mãn Đế (Ba Đậu) thuộc quận Giao Châu. Khi Phật giáo du nhập vào nước ta các Thiên tăng Ấn Độ, Trung Quốc từ đường biển vào cửa

Bồ Hải rồi từ đó ngược dòng Bạch Lãng lên đất Lãng (hương Mãn Đế) lưu lại ở đây rồi tiếp tục đi ra sông Hồng ngược lên Thăng Long và thành Luy Lâu (Bắc Ninh). Khi từ Giao Châu sang Tây Trúc thỉnh kinh thì trị sở Mãn Đế cũng lại là điểm dừng chân vì thời Bắc thuộc Mãn Đế tồn tại một trung tâm Phật giáo lớn có sức cuốn hút các thiền sư. Hương Mãn Đế thời thuộc nhà Lương lại là quê hương của bà Đỗ Thị Khương vợ vua Lý Nam Đế, đây là tiền đồn cuộc khởi nghĩa chống nhà Lương thắng lợi lập nên nhà nước Vạn Xuân.

Ông Hoàng Xuân Liên, thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư



Di sản của trung tâm Phật giáo lớn nhất quận Giao Châu còn lưu lại đến bây giờ chính là lễ hội xuân làng Ngoại Lãng (từ mùng 9 đến mùng 11 tháng Giêng), hội có tục thi cổ

chạy thường gọi là cổ chạy hội Lãng.

Ông Đỗ Liên, tộc trưởng họ Đỗ, thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư



Người dân hương Mãn Đế không quên công lao của Đạt Mạn thiền sư Đỗ Đò, dù khó khăn đến mấy cứ 2 năm 1 lần vào khóa hội chính, nhân dân trong làng lại mở hội thi

cổ chạy. Việc này đã trở thành thói quen trong tâm thức của người dân làng Lãng.



lưu truyền Viên Quang tự/Bồ tân duyên Bồ Hải từ phạm kinh độ Ấn Hồ tăng”. Nghĩa là: Dụng chốn tổ ở Lạc Đạo, sắc tướng lưu truyền ở chùa Viên Quang. Bến Bồ theo cửa Bồ Hải, thuyền các nhà sư Ấn Độ đã qua đây.

Dấu tích trị sở hoàng dương Phật pháp ở hương Mãn Đế ngày xưa nay chỉ còn lưu lại Phúc Thắng tự (chùa Phúc Thắng nơi Thiền sư Đỗ Đò trị sở và hóa) và từ (đền) Thượng. Ngay từ bậc cửa bước vào chùa Phúc Thắng là bức đại tự: Thánh trung vương (nghĩa là bậc quân vương trung thánh), đặc biệt là đôi câu đối: “Phúc địa danh lam thịnh Lý hát kim nhưng thắng tích/Kim thân sắc tướng Hán triều tự tích uyển di dung”. Tạm dịch là: Danh lam đất phúc thịnh Lý (triều tiên Lý - Lý Bí) đến nay còn thắng tích. Thân vàng sắc tướng Chiêu Lãng, Mãn Đế từ Hán triều xưa dung nhan vẫn đẹp đến bây giờ. Còn ở đền Thượng liền kê Phúc Thắng tự có bức hoành phi: “Đăng nhật nguyệt minh”, nghĩa là “Ánh sáng đạo Phật như mặt trời mọc”.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Chuyển vỗ vỗ tay: - Thôi, đùa vậy đủ rồi! Vào việc!

Chuyển mặc quần đùi, mình trần, ngực vuông vức, nắng chiếu hắt vào đó sạm màu đồng. Đôi cánh tay nổi hai mảng bắp chắc như báng súng. Anh lùa bàn trang kéo bùn vào một góc. Lốp đất dẻo bầy ra.

Quất vừa vè quần, vừa nhìn Chuyển làm. Bùn loãng kéo vào một lúc lại chan ra. Hơi bùn bốc lên hôi hắc, Quất chun mũi xì xì. Cô í eo:

- Anh Chuyển cứ xung phong kiểu này, đoàn viên hết thở đấy.

- Vậy... cô bảo xung phong kiểu nào?

Chuyển không nhìn lên, tay vẫn kéo bàn trang.

- Đoạn này nặng quá! Các ông ấy đẩy ra, anh ôm ngay lấy.

- Thế mới là thanh niên chứ! Thôi, mời các đồng chí xuống. Làm xong rồi rút kinh nghiệm, tha hồ phê bình. Có gì sai tôi nhận.

Quất về mái mới được một ống quần. Ống kia vẫn chấm gót chân, tay Quất như rời ra, không muốn vè nữa... Đoạn lủy này khó mà đắp nổi. Hôm xưa, anh Tuyên ra đây xem xét thực địa, phải nhận là khó làm. Thế mà Chuyển vẫn nhận... "Nhận thì làm lấy... Tôi chịu!"

Quất vịn tay vào cây tre, đứng thờ mặt như đứa trẻ ngại bố mẹ, bị mẹ mắng.

Thấy Quất ngần ngại, mấy cô gái ngần ngại theo. Một cô nhặt từng hòn đất nhỏ ném chộp chộp xuống lòng ao. Một cô búi cành tre bút bút từng lá thả cho gió cuốn.

Trù gọi mấy bạn trai xuống kéo bùn mở thêm lò đất. Có người không theo. Mọi hôm làm ở nơi cao ráo, thuận tiện, các cô, các cậu cười nói võ trời. Hôm nay, mặt cô nào, cậu nào cũng ỉu xìu như bánh đa xấp nước.

- Hùn lại đây, mở thử một lò đất! - Chuyển nhìn Trù gặt đầu.

Trù bước lại, đứng giữa lòng ao đã kéo bùn ra chung quanh như đứng giữa cái lòng chảo. Lưỡi mai của Trù xắn xuống lớp đất mềm mềm, dẻo dẻo. Một hòn đất vuông hòm sớ, nửa trên đen, nửa dưới xám xám, được Chuyển móc lên. Anh bê trên tay, chiêm về phía bờ gọi như reo lên:

Xuống thô...ôi... Anh em ơi...oi...

Quất nhìn hòn đất nặng trĩu trên tay Chuyển. Tự nhiên Quất thấy mình phải xuống ngay đỡ cho Chuyển. Vội vàng vè nốt ống quần, Quất lội ào xuống. Mấy cô

bạn chẳng ai bảo ai, lội theo Quất. Rồi đến mấy anh con trai. Một dây chuyền được lấp lại, dài từ ao lên bờ. Hòn đất đầu tiên từ tay Chuyển sang tay Quất, rồi qua tay hơn chục người lên đoạn lủy đang đắp dở.

- Để em móc lò. Anh kéo bùn đi!

Quất vừa nói, vừa hích khuỷu tay gạt Chuyển ra. Chuyển lặng lẽ làm theo.

Lưỡi mai củ Trù thoăn thoắt đều đều, hai nhát xắn, một nhát bẩy. Lưỡi mai ép vào đất dẻo và nước bùn, phát ra những tiếng lóc óc, lép nhép.

Quất khom lưng như con tôm, chờ lưỡi mai của Trù bẩy hòn đất vào tay mình. Một tia nước bị lưỡi mai ép vọt vào má Quất. Những giọt nước bùn đen đặc, hôi sì. Quất nhăn mặt, càu nhàu:

- Giời ơi! Anh làm vậy à?

Nhìn mặt Quất như mặt hề chèo, Trù nhin cười, cãi:

- Làm vậy chứ làm thế nào?...

Quất chia hai bàn tay bêбет đất ra phía trước như phân bua điều gì, mắt nhìn chị em:

- Cậu nào chùi hộ tớ mấy.

Tay ai cũng lấm tới khuỷu. Đi rửa thì xa, Quất nhìn Trù lúng búng:

- Lau đến đi! Không tôi bôi cho lấm hết.

Quất xèo hai bàn tay dứ dứ như chực trát bùn vào áo Trù. Trù chống mai đứng thủ thế, mắt trợn tròn:

- Bảo Chuyển nó lau cho!

- Chuyển hồi há kéo bàn trang:

- Kệ, tôi không háu!

- Ác thế! Tay các anh sạch - Quất đỏ mặt trách móc.

- Chỉ có ác vậy thôi!

- Trù lăm bắm, quay đi.

Bất thành linh, Quất bước lại cúi mặt vào lưng áo Trù chùi chùi sạch bùn, rồi đứng thủ thế, giơ hai bàn tay đầy bùn lên.

Đám con gái reo hò:

- Hay quá!

- Phải làm vậy!

- Cho chừa!

Trù lại xắn đất. Những hòn đất lớp dưới xám xám vàng vàng được Quất móc lên, chuyển qua hơn chục bàn tay vào bờ, xếp thành lủy, chân rộng một mét, cao một mét rưỡi.

Chuyển gạt bùn xuống thùng đào, chuẩn bị chỗ đóng đất mới cho Trù... Thực sự là đoạn lủy này khó đắp. Bên trong ao sâu, bên ngoài ngòi rộng. Lấy đất ở nơi khác đến thì xa, tốn công sức. Thời hạn không cho phép kéo dài... Chỉ còn cách tát cạn ngòi, gạt lớp bùn loãng ra, moi đất củ ở bên dưới đưa lên lủy. Hòn đất từ đáy sâu lòng ngòi leo ngược ba mét qua tay người lên mặt lủy... Nông hội ngần ngại không nhận làm đoạn này. Đoàn thanh niên đứng lên nhận. Tối hôm ấy họp đoàn bàn việc tát ngòi, Quất giơ tay trước tiên:

- Tôi ý kiến. Cái ông Soạn Nông hội là thừa khôn vặt. Chứa hay đùn việc. Cứ lý do... "A, các đồng chí thông cảm - Quất bắt chước giọng nói khàn khàn của ông Soạn - nông "rân" chúng tôi tuổi cao, sức yếu, có giao thì giao những việc hờm hợm!"... Biết việc gì cho nó... hờm hợm với các ông ấy. Nặng một tý là đùn cho thanh niên. Tôi là anh Chuyển, tôi không chịu.

- Cô là cô, chứ cô là anh Chuyển thế nào được? - Trù nói xen.

Nhiều người cười ồ.

Quất đỏ mặt nhìn vào khoảng không, nói lại:

- Tôi là bí thư chi đoàn, tôi không nhận.

- Thật đấy. Mình xung phong bao nhiêu việc rồi - The ủng hộ Quất - Khoét hào giao thông, lăm lùm lăm đầu, gọi thanh niên. Khiêng những cụm tre to cả gốc, nặng ề cổ, gọi thanh niên. Hề cái gì nặng nhọc là đến tay thanh niên...

- Thế mới gọi là thanh niên chứ! - Chuyển hạ giọng, xoa dịu - Nay mai cánh mình còn phải xông ra đánh giặc nữa kia!

Thắc mắc om xòm một lúc vậy thôi, rồi vẫn nhận việc. Sức trẻ rất lạ, khi đã xúm vào làm việc thì quên hết vất vả, khó khăn, lại còn phấn chấn náo nức là khác. Cái sức trẻ như có phép thần thông biến hóa, một thành hai, hai thành ba bốn, việc nặng biến thành nhẹ, việc khó biến thành dễ. Lúc đầu thấy việc thì ngại, bắt tay vào làm quen dần thì thích thú. Thế mới lạ! Từ hôm xây dựng làng kháng chiến, đoàn thanh niên được biểu dương tới ba lần.

Giải lao. Đám con gái lên cầu đá Kênh ngòi như họp chợ, mặc cánh con trai xúm xít tranh nhau cái điều. Một cậu ngồi tựa gốc đa nói to:

- Đề nghị cô Quất song ca với anh Chuyển một bài!

- Ờ, giọng kim cô Quất hòa với giọng thô bùn anh Chuyển thì cứ hay tuyệt cú - Có tiếng hưởng ứng.

Quất đứng ngay dậy, tay phải vượt vượt hồ vào cánh tay trái làm như sẵn tay áo lên:

- Anh Chuyển còn nhọc, cho anh ấy nghỉ. Tôi hiến các đồng chí một mẩu chuyện mới tinh, nhan đề là "Râu cầu an".

- Hát cơ! Không nghe nói! - Cậu tựa gốc đa phản đối.

- Cứ để cô ấy nói. Nói không hay phải bắt hát đến!

- Nói đi!



(còn nữa)

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang cư trú tại Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2018 đạt gần 70.000 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng, gấp 1,58 lần, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 8.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 7.106,5 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao, gấp

1,64 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước.

Các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá cao, trong đó nông nghiệp có xu hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế với một số dự án quy mô lớn đã và đang hoàn thành đi vào hoạt động bước đầu đạt kết quả tích cực. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 237 xã và 1/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng...

Thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang cư trú tại Thái Bình, đồng chí Bùi Tiến Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành tựu tỉnh ta đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian

tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiên cứu, xem xét những hướng đột phá, trọng tâm kinh tế của các nhiệm kỳ trước và so sánh với sự phát triển của các tỉnh lân cận để đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển ổn định lâu dài, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã giúp đội ngũ cán bộ tỉnh đương nhiệm hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn trong năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, hiệu quả của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ngày càng vững chắc. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

THU THỦY

TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn về vật chất, tinh thần đối với công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đồng thời biểu dương, ghi nhận sự quan tâm, chăm lo đời sống người lao động của các doanh nghiệp trong năm 2018. Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, "Tết sum vầy 2019" được tổ chức ở 12 địa điểm thuộc công đoàn các ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố; 2.092 công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận quà với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 4 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống công nhân viên chức lao động được trao kỷ niệm chương "Vì người lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.



Công nhân Công ty Cổ phần TBS Sông Trà tích cực lao động sản xuất.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn, tản văn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác như: Trúc Lành (Đài TTH Hưng Hà), Trần Hiền, Lê Chinh, Đỗ Hà (Đài TTH Tiên Hải), Xuân An (Đài TTH Đông Hưng), Nguyễn Thanh (Vũ Quý, Kiến Xương), Thành Đô, Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh), Trương Tiết Cương (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Cao Bá Khoát (Vũ Thư), Bùi Minh Khang (Đông Hưng), Nguyễn Bích Nhân (Phú Yên), Phan Thành Minh (Đà Lạt), Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định)...

Phần ảnh hoạt động của các địa phương trên lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên đưa tin: Huyện Vũ Thư có 12 nhà máy nước của 5 công ty, cấp nước cho 26 xã, thị trấn. Ngoài ra còn có các nhà máy nước ở khu vực lân cận cấp nước cho một số xã. Tính đến tháng 1/2019, huyện có 16 xã đạt 100% dân cư sử dụng nước sạch, 4 xã đạt trên 99,5%.

Vũ Thư phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2019, tin cho biết: Huyện Vũ Thư đã có 21 xã về đích nông thôn mới, tiếp tục phối hợp xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019, thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ, 50 năm thành lập huyện. Để đạt mục tiêu đề ra, Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì lộ trình xây dựng nông thôn mới trong đó nhấn mạnh các địa phương cần thay đổi tư duy về đích là dừng lại mà cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu mục, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hoạt động văn hóa - xã hội, cộng tác viên Trúc Lành (Đài TTH Hưng Hà) đưa tin: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo và người có công, tin cho biết: Các y bác sĩ là đoàn viên thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã Tân Lễ và thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) với tổng

kinh phí gần 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trích quỹ phúc lợi và sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Chủ đề quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Thành Đô, Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh) đưa tin: Đảng ủy Quân khu 3 thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019, đó là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo và nội địa, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, các sở, ngành, bảo đảm sát thực tế, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ...

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Đề nghị các đồng chí cộng tác viên chú ý khai thác các tin, bài về lĩnh vực kinh tế. Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài, ảnh gửi về tòa soạn lưu ý: tin, bài cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh góp tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!